

FLOYDแก้มปริ กำไรพุ่ง1,082% แบ็กล็อกแน่น

#FLOYD #พื้นที่ - FLOYD ยอมรับ
ผลงานไตรมาส 3/2565 สดใส โยยกกำไร
สุทธิพุ่งขึ้น 1,082% ตะ 26.49 ล้านบาท
ส่งสัญญาณแนวโน้มไตรมาส 4/2565
ฟื้นตัว หลังโควิดคลี่คลาย รัฐเปิด
ประเทศ พร้อมโชว์แบ็กล็อก 497
ล้านบาท → **อำบดอกนัก31**

FLOYD (ต่อจากหน้า 3)

นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD ผู้ให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค และ
ระบบดาต้าเซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า ผลประกอบการ
ในงวดไตรมาส 3/2565 มีรายได้จากการให้บริการ
142.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.05 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้น 33.99% จาก 106.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน

● ไค้งท้ายสดใส

โดยรายได้ที่สำคัญ ประกอบด้วย รายได้
จากโครงการแนวราบ อาคารสำนักงาน และดาต้า
เซ็นเตอร์ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ในประเทศไทยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
ทำให้ผู้ประกอบการที่ชะลอการเปิดโครงการใหม่ใน
ช่วงครึ่งปีแรกได้เริ่มเปิดโครงการใหม่ในไตรมาส 3
ที่ผ่านมา

ส่วนแนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาส 4

ซึ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปี จะดีกว่าในช่วงไตรมาส 3
ที่ผ่านมา โดยมองว่าหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย
รัฐบาลเปิดประเทศ เชื่อเป็นสัญญาณเชิงบวก และ
ธุรกิจของ FLOYD อิงกับระบบสาธารณูปโภค เชื่อว่า
น่าจะเป็นปัจจัยบวกของบริษัท ที่ดีให้กลับมาอีกสัก
ได้เหมือนเคย

ทั้งนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึง
ถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในด้านการคมนาคม
จะกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ
ภาคเอกชนได้รับความเชื่อมั่น หายใจเปิดตัวงาน
โครงการใหม่เพิ่มขึ้น และส่งผลดีต่อ FLOYD ซึ่ง
เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างวางระบบแบบครบ
วงจร ที่ได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพงาน
และการบริการที่รวดเร็วด้วยทีมงานวิศวกรที่มี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจ

● แบ็กล็อกเพียบ

ล่าสุดบริษัทมีงานในมือที่เซ็นสัญญาแล้ว
(Backlog) อยู่ที่ราว 497 ล้านบาท และมั่นใจว่าใน
ช่วงไตรมาส 4 นี้ จะมีสัญญางานใหม่ๆ เข้ามาเติม
พอร์ต Backlog เสริมแกร่งรายได้ โดยส่วนใหญ่
เป็นงานภาคเอกชน งานของลูกค้านักเก่าและลูกค้าใหม่
ซึ่งมีโอกาสได้รับงานสูง ซึ่ง FLOYD พร้อมรับงานที่
จะเร่งทยอยออกมาต่อเนื่องหลังภาพรวมสถานการณ์
โควิดมีทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังคงเดิน
หน้าหาพันธมิตรใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นงานวางระบบประกอบอาคาร ห้าง
สรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคาร Data Center
ที่บริษัทมีความชำนาญ หรืองานที่ต้องการวิศวกร
เฉพาะทางในการติดตั้ง 